

UBND TỈNH BẾN TRE  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 123 /SGD&ĐT-GDTEX  
Về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN  
với TTGDTEX trong tổ chức đào tạo TCCN

Bến Tre, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố

Thực hiện Công văn số 2258/BGDĐT-GDCN ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) với trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTEX) trong tổ chức đào tạo TCCN, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các TTGDTEX cấp huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. TTGDTEX các huyện, thành phố phối hợp với các trường TCCN, cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục khác (sau đây gọi tắt là các cơ sở đào tạo TCCN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo TCCN tổ chức tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo TCCN đồng thời dạy chương trình văn hóa theo chương trình GDTEX cấp THPT trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo và chuẩn đầu ra nhằm thực hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sau THCS;

2. TTGDTEX các huyện, thành phố phối hợp với các cơ sở đào tạo TCCN tổ chức đồng thời việc dạy văn hóa theo chương trình GDTEX cấp THPT với đào tạo TCCN cho người học có bằng tốt nghiệp THCS (theo nhu cầu người học) nhằm tạo điều kiện cho người học vừa hoàn thành chương trình GDTEX cấp THPT và chương trình đào tạo TCCN. Việc dạy văn hóa được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc đào tạo TCCN được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả các môn văn hóa trong chương trình GDTEX cấp THPT được công nhận là kết quả các phần học văn hóa trong chương trình đào tạo TCCN. Sau khi hoàn thành chương trình GDTEX cấp THPT và chương trình đào tạo TCCN, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, người học có thể tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT và kỳ thi tốt nghiệp TCCN để có cơ hội nhận được hai bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp THPT hình thức vừa làm vừa học và bằng tốt nghiệp TCCN); hoặc tham dự một trong hai kỳ thi nói trên để có cơ hội nhận một trong hai văn bằng tốt nghiệp trên.

Theo đề nghị của trường Cao đẳng Bến Tre, trong thời gian tới, Trường sẽ phối hợp với các TTGDTEX cấp huyện, thành phố để triển khai mô hình nói trên. Sở GD&ĐT sẽ hướng dẫn để các TTGDTEX triển khai thực hiện.

Nhận được công văn này, các TTGDTEX cấp huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các trung tâm báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Giáo dục thường xuyên) để kịp thời giải quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Ban GD sở GD&ĐT(để biết)
- Trường Cao đẳng Bến Tre (để phối hợp);
- Lưu: VT, P.GDTEX.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Văn Huân